



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 260 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ช่วงวันที่ 26-30 มิ.ย. 60

## ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.60 ลดลง 2.84% ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 6.86% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน พ.ค. 60 ที่ขยายตัวต่อเนื่อง นำโดยภาคใต้ ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล ส่วนรัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,415,792 ล้านบาท
- สรท.ห่วงปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง
- กลিরไทยคาดที่ประชุม กนง. คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50%
- รพท.เผยปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์โตสูง 600% วงเงินรวม 2,386 ล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวว่า **ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.60 ลดลง 2.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน** โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, สับปะรดโรงงาน และสุกร ส่วน**ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 6.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน** โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ทูเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เผยรายงาน**ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคมว่า เศรษฐกิจภูมิภาคในขยายตัวต่อเนื่อง นำโดยภาคใต้ ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล** โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบินภาคเอกชน โดยเฉพาะการบริการสินค้าคงทน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้เสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 60 **รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,415,792 ล้านบาท** ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,032,619 ล้านบาท โดยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 2.5% โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8.1% **สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ยังคงเป้าหมายส่งออกเดิมไว้ที่ 3.5%** เนื่องจากกังวลว่าครึ่งปีหลังอาจมีความเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจกระทบต่อการส่งออก โดยเฉพาะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ รวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ราคายางพาราที่ทรงตัวระดับต่ำช่วงครึ่งปีหลัง ตลอดจนสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทางการค้า ปัญหาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าคงคลังของประเทศ คู่ค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการสั่งสินค้าช่วงปลายปีและอาจชะลอการนำเข้า ขณะเดียวกัน สรท.มีข้อเสนอแนะภาครัฐหาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีป้องกันความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เช่น ลดค่าธรรมเนียม เพิ่มวงเงินสำหรับการใช้บริการป้องกันความเสี่ยง ยกเว้นประสิทธิภาพการให้บริการท่าเรือหลักของประเทศ รวมถึงลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการแข่งขันในบริษัทผู้ประกอบแก้ไขปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมียมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50%** ต่อเนื่องในการประชุมวันที่ 5 ก.ค. 60 นี้ และน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดต่อเศรษฐกิจไทยมีจำกัด ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งยังช่วยจำกัดความเสี่ยงจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง **ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานยอดให้บริการปล่อยกู้ของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) ล่าสุด ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2560 ว่า มีจำนวนบัญชีผู้ใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นบัญชี หรือ 470% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน** จาก 1.57 หมื่นบัญชี เพิ่มเป็น 8.95 หมื่นบัญชี มีวงเงินปล่อยกู้รวม 2,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,045 ล้านบาท หรือ 600% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีเพียง 341 ล้านบาท ถือว่าเติบโตดีต่อเนื่อง



## ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐ :** GDP ประจำไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 1.4%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 118.9 ในเดือนมิ.ย., ดัชนีภาคการผลิตร่วงลง สู่ระดับ 12.3 ในเดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐร่วงลง 1.1% ในเดือนพ.ค.
- **สหภาพยุโรป/ยูโรโซน :** ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลงสู่ระดับ 1.3% ในเดือนมิ.ย.
- **ประเทศอังกฤษ :** ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.หดตัวลง 3.3% จากเดือนก่อนหน้า, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค.

**ประเทศสหรัฐ :** กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 1.4%, ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 118.9 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 117.6 ในเดือนพ.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดีลลัส เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตร่วงลง สู่ระดับ 12.3 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 23.3 ในเดือนพ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ร่วงลง 1.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากลดลง 0.9% ในเดือนเม.ย.

**สหภาพยุโรป/ยูโรโซน :** สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลงสู่ระดับ 1.3% ในเดือนมิ.ย.

**ประเทศอังกฤษ :** กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.หดตัวลง 3.3% จากเดือนก่อนหน้า, กระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐาน ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการติดตัวของราคาน้ำมัน

**ประเทศจีน:** สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.9 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 54.5 ในเดือนพ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.7 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 51.2 ในเดือนพ.ค. บ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันแล้ว

**ราคาน้ำมัน :** ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัญญาแน้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. ที่ระดับ 46.04 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 6.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. รายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ของเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งระบุว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนลดลง 2 แท่น สู่ระดับ 756 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงเป็นสัปดาห์แรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. อีกทั้งแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI ในปีนี้ สู่ระดับ 47 ดอลลาร์/บาร์เรล และ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลในปีหน้า เนื่องจากเห็นว่าภาพรวมการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ ลิเบีย และไนจีเรีย รวมทั้งอุปสงค์ที่อ่อนแอขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณอุปทานน้ำมันทั่วโลกพุ่งขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

**อัตราแลกเปลี่ยน :** ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.98 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. แนวโน้มค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางอ่อนค่าลง ซึ่งต้องรอดูปัจจัยของสัปดาห์หน้าคือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 5 ก.ค. และ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 ก.ค. 60)

- **สหรัฐ :** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดุลการค้าเดือนพ.ค.
- **อียู :** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการก่อสร้างเดือนมิ.ย.
- **เยอรมนี :**
- **ฝรั่งเศส :**
- **จีน :** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากไฉซิน
- **ญี่ปุ่น :** ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทั้งกัน) ประจำไตรมาส 2 /2560, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.